

# คู่มือออนไลน์

(3 มิถุนายน 2560)

โดย ธรรมาธิปติ

## ฝีมือ หรือ จะสู้ดวงดาว

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สักปาดานี้เป็นคิวของคุณฝน เกิดวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2520 เวลา 16.54 น. กทม เพศหญิง

คุณฝนเขียนมาว่า “ได้รับคำแนะนำจากคุณแดงที่ลงคอลัมน์คู่มือออนไลน์เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา เลยสนใจ และขอรบกวน ตรวจสอบให้หน่อยค่ะ”

คำถามแรก เรื่องงาน การปรับเงินเดือนประจำปีอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ แต่ตำแหน่งแทบจะไม่ได้ปรับเลยเป็นเพราะอะไรคะ

เมื่ออ่านดวงชะตาของคุณแล้ว ก็ทำให้ผมนึกถึงสุภายิต หรือ คำคมที่พูดกันมานานแล้วว่า “ความพยายามเป็นของมนุษย์ ความสำเร็จเป็นของสวรรค์” หรือ “ฝีมือ หรือจะสู้ ดวงดาว”

พื้นฐานดวงชะตาของคุณนั้น ถือว่าเป็นผู้มีโชคในเรื่องการทำงาน หรืออาจจะเรียกว่า ทำงานเก่ง ทำงานสิ่งใดก็มักจะประสบผลสำเร็จลุล่วงได้ดี

งานที่คุณทำน่าจะต้องใช้ศิลปะเป็นองค์ประกอบหลัก หรือ อาจจะต้องใช้การเจรจาประนีประนอม หรือ งานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม น้ำหอม และ น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากๆ

นอกจากนี้ งานที่เด่น และ นำความสำเร็จมาสู่คุณคงจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ หรือ อาจจะเป็นฝ่ายอบรม เนาะแนว หรือ ต้องใช้การพูดการเจรจาเป็นหลัก เป็นต้น

แต่ก็อย่างที่ผมพูดถึงสุภายิตข้างต้นนั่นแหละครับ ถึงแม้งานของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ดูเหมือนว่า เจ้านายของคุณกลับไม่ค่อยเห็นคุณงามความดีสักเท่าไรหรอก

ดูเหมือนบางครั้ง เจ้านายของคุณจะเห็นความดีของคุณ แต่บางครั้งก็กลับมองไม่เห็นความดีของคุณซะงั้น เอาแน่เอาอนไม่ได้ ประเภทลมเพลมพัด

แต่คิดว่า ตั้งแต่ปลายปีนี้ (พ.ศ. 2560) เป็นต้นไป ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นกว่าที่เคยเป็น จะทำอะไรก็ให้รีบเร่ง จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงทีเดียว ช่วงจังหวะที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงสิ้นปีพ.ศ. 2563

แต่ช่วงเวลาที่เด่นมากๆก็คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

คำถามที่สอง เรื่องการเงิน

พื้นฐานการเงินของคุณก็ได้อยู่ระดับ ไม่ขัดสน แต่ในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงิน การเก็บไว้ได้ป่วย และ ลูกน้องบริวารอาจจะสร้างความเสียหายให้ได้

คำถามที่สาม เรื่องความรัก มีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆ พอคุยๆแล้วก็หายไป เป็นเพราะอะไรคะ จะได้แต่งงานหรือไม่คะ

ในดวงชะตาบอกว่า คุณเป็นคนสวยคนหนึ่งที่เดียว และมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามพอสมควร จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีผู้ชายวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณเสมอๆ

แต่ทำไมคุยๆแล้วหายไป

ส่วนหนึ่งก็คือ คุณเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจ เชื้อมั่นในตัวเองสูง และคิดจะออกไปในทางคือ ด้วยซ้ำ การศึกษาของก็ไม่ค่อย อาจถึงระดับปริญญาโทด้วยซ้ำ

นอกจากนี้ คุณยังเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดตรง พูดแล้วอาจจะแทงใจคำคนที่เข้ามาพูดคุยด้วยโดยที่คุณก็ไม่ตั้งใจ เรื่องเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้ชายที่เข้ามาจีบคุณต้องล่าถอยไป

ในดวงชะตายังมีจุดอ่อนในเรื่องของความรัก เพราะมีโอกาสอย่างสูงที่คุณจะผิดหวังในเรื่องความรัก หรือ คุณอาจจะเป็นคนขี้เบื่อ เบื่อง่าย แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกตรงที่ คุณเป็นคนที่มีรักใคร่ ก็รักง่าย รักเร็ว ปุ๊บปั๊บ แต่ก็เป็นคนที่มีความเป็นสันโดษมาก มีความหวาดระแวงแฝงอยู่ในจิตใจในเรื่องความรัก

เรื่องเหล่านี้ ทำให้คนที่เข้ามาคุยด้วยอาจจะจับความรู้สึกนี้ได้ จึงทำให้ล่าถอยไป

อันที่จริง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ก็มีคนเข้ามาจีบคุณอยู่เสมอๆ แต่ก็ไม่สำเร็จอย่างที่ว่า แต่ในอนาคตตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2560 ถึงปลายปีพ.ศ. 2563 น่าจะเป็นช่วงที่ดีในเรื่องคู่อีกครั้งหนึ่งครับ

หากคุณอยากมีคนรัก เรื่องเหล่านี้ต้องขจัดออกไปให้ได้เสียก่อน แบบคำพูดในหนังเรื่อง LOVE STORY ที่ คุณวันชัย อรรถเวทย์วุฒิ ได้แปลเป็นไทยเอาไว้ว่า “หากจะรัก ก็ต้องลืมคำว่าเสียใจ”

ขอให้คุณโชคดีนะคะ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ฝน ตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน

พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathipti@gmail.com](mailto:thammathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ กฤต ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะครับ)

